

Danh hiệu cao quý

VQH

HN 27-10-2023

Thời đại thông tin đang diễn ra sôi nổi khắp Trái đất. Không chỉ con người có đầy thông tin để vui chơi cả ngày, mà cả Xóm Chim cũng được vui lây. Chim Chào mào hay đậu dưới tán cây dâu để ăn quả dâu chín. Thế rồi, một hôm khi đang đậu trên cành cây dâu, Chào mào nghe lỏm được từ mấy người ngồi xem Internet vài mẩu tin tức mới. Qua đó, Chào mào biết được triết gia Bói Cá của Xóm Chim vừa được nhận hai danh hiệu rất cao quý do con người “trao tặng”. Vui qua, vừa nghe loáng thoáng, Chào mào liền tức tốc bay tới báo tin cho Bói Cá.

Thói đời, ai được trao tặng danh hiệu cao quý mà chẳng vui sướng. Nghe nói Chào Mào sắp có tin mới, thú vị, khiến cho Bói Cá vừa hồi hộp chờ đợi vừa lo âu trong sự thích thú. Bói cá chỉnh trang lại lông cánh, ngồi thẳng lưng, chờ nghe tin, mắt long lanh vui sướng.

Bói cá: – Nói cho ta nghe, mày nghe ngóng được tin gì hay từ Internet mà trông đáng vẻ vội vã thế.

Chào mào: – Ngài được loài người vinh danh ghê lắm, trao tặng tận hai danh hiệu cao quý nhất.

Bói cá giả vờ ung dung, như không có chuyện gì đáng quan tâm lắm, hỏi lại:

– Mà ai trao tặng chứ, bây giờ danh hiệu đầy rẫy tràn lan trên Internet, có gì mà đáng bàn?

Làm ra vẻ ung dung thế, nhưng trong lòng Bói cá sung sướng lắm. Vì thế, tốc độ đặt câu hỏi rất nhanh, gần như hỗn hển, hỏi hết câu dài mà không kịp cả thở.

Chào mào: – Danh hiệu của ngài là do các nhà khoa học quốc tế trao tặng đấy, không phải vớ vẩn đâu.

Lúc này thì Bói cá không còn giữ được bình tĩnh, nói với Chào mào: – Vậy nói mau lên xem nào!

Đến lượt Chào mào từ tốn, thông thả đáp: – Đầu tiên, ngài được trao danh hiệu “Loài chim có giá trị cao trong nghiên cứu, với tư cách là chỉ báo sinh thái”. Nói xong, Chào mào dừng lại, từ tốn liếc mắt xem thái độ Bói cá ra sao.

Tới đây, Bói cá hạnh phúc ngất ngây, không giấu nổi sự sốt ruột, gấp gấp hỏi: – Kể tiếp đi, nói thêm nữa đi. Vậy còn danh hiệu thứ hai là gì nữa?

Chào mào chẳng vội vã, nói rất chậm rãi: – Danh hiệu thứ hai còn cao quý hơn nhiều...

Bói cá: – Kể tiếp cho nhanh đi nào. Rồi mày muốn gì tao cũng thưởng cho.

Chào mào gặt đầu, đồng ý với việc sẽ được Bói cá thưởng công, nói nốt: – Danh hiệu thứ hai gọi đích danh ngài là “Loài chim quý, cần được ưu tiên bảo vệ”.

Không còn giữ được bình tĩnh, bói cá rít lên sung sướng. Bói cá bay nhảy loạn xạ, hứa với Chào mào sẽ thưởng hậu hĩnh cho những thông tin tình báo quý giá vừa rồi. Nghe Bói cá hứa xong, Chào mào bay vọt đi, hẹn sẽ quay lại sau.

Niềm vui này cần phải được hưởng thụ đầy đủ. Danh hiệu cao quý do con người trao tặng nào phải chuyện dễ mà kẻ nào sống trên Trái đất này cũng có được.

Để đảm bảo tương xứng với danh hiệu tuyệt vời của bản thân mình, Bói cá tổ chức tổ tư vấn xem xét danh hiệu để công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng Xóm Chim. Đại diện của năm loài chim được cử ra để phân tích ý nghĩa sâu sắc và giá trị đầy đủ của các danh hiệu. Sau khi tìm hiểu sẽ cần viết gửi lại cho Bói cá báo cáo đánh giá của tổ tư vấn. Nếu báo cáo chất lượng tốt, sẽ được thưởng hậu hĩnh và Xóm Chim sẽ được Bói cá cho liên hoan tung bừng.

Sau vài ngày miệt mài, tổ tư vấn Xóm Chim gửi lại báo cáo đánh giá ở cửa hang Bói cá, nhưng chỉ cử một đại diện đến gửi. Tất cả đều lảng tránh, không nói gì tới thưởng hay tham dự liên hoan.

Thấy lạ, Bói cá liền mở báo cáo đọc. Phần tóm tắt có ghi một đoạn như sau:

- 1) *Loài chim có giá trị cao trong nghiên cứu, có vai trò chỉ báo sinh thái là những loài chim dễ bị ức chế môi trường. Chỉ biến động nhỏ về điều kiện môi trường cũng có thể bị rối loạn đời sống. [...]*
- 2) *Loài chim quý cần được ưu tiên bảo vệ là những loài chim có dân số sụt giảm nhanh, không thể kiểm soát. Để hạn chế tổn thất về đa dạng sinh thái, những loài này cần được quan sát nhiều hơn, thu thập thông tin thêm và có chính sách bảo vệ để dân số loài không giảm tiếp tới giới hạn nguy hiểm. [...]*
- 3) *Những loài chim nào đáp ứng cả hai điều kiện nói trên được liệt kê vào các loài chim có nguy cơ cao bị tuyệt chủng hoàn toàn, cần được đưa vào Sách Đỏ của IUCN.*



*Note: Truyện được kể dựa trên ý tưởng của truyện “S.O.S” trong *Meandering Sobriety* [1] về những thảm họa trong tự nhiên gây ra bởi biến đổi khí hậu. Đây là truyện được viết sau cùng trong *The Kingfisher Story Collection* [2].

References

[1] Vuong, Q. H. (2023). *Meandering Sobriety*. <https://www.amazon.com/dp/BoC2TXNX6L>

[2] Vuong, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>